
sþ. 742. Fyrirspurn [396. mál]
til iðnaðarráðherra um skattgreiðslur Ísals.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hverjar voru skattgreiðslur Ísals vegna álbræðslunnar í Straumsvík á árunum 1985-1987
og hverjar hefðu þær orðið samkvæmt eldra skattkerfi?

2. Hvernig koma skattgreiðslurnar heim og saman við þær spár sem samninganefnd um
stóriðju og iðnaðarráðherra lagði fyrir Alþingi við endurskoðun samninga í nóvember
1985?

Skriflegt svar óskast.


